



หนังสือเปิดผนึก

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงญาจากประเทศพม่า

กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศ

เนื่องในโอกาสที่ท่านมาเยือนประเทศไทย ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 เราเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP) ที่ประกอบด้วยสถาบันวิชาการ องค์กรสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรศาสนาในประเทศไทยเห็นว่า ที่ได้ทำงานช่วยเหลือศึกษากลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้ายในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮิงญาทั้งจากประเทศพม่าและบังคลาเทศ จึงขอเรียกร้องต่อท่านดังนี้

1. ให้ทบทวน พรบ ความเป็นพลเมือง (สัญชาติ) ค.ศ. 1982 เพื่อยุติการไร้รัฐ ไร้สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโรฮิงญา รวมถึงให้คืนสถานะสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญาที่เคยมีสัญชาติพม่ามาก่อนการบังคับใช้ พรบ ความเป็นพลเมืองฉบับดังกล่าว
2. ให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานระหว่างประเทศเข้าถึงและดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ที่ไม่เข้าถึงการบริการและความช่วยเหลือ
3. ให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างในประเทศพม่า โดยเฉพาะชาวโรฮิงญา ในรัฐยะไข่ และให้พิจารณารับรองสนธิสัญญาที่รับรองสิทธิมนุษยชน เช่น CERD และปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลไร้รัฐและปฏิญญาในการลดจำนวนคนไร้รัฐในประเทศ
4. ให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการบาห์ลี (Bali Process) ในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพลี้ภัยและผู้เปราะบางการข้ามชายแดนจากประเทศพม่าที่รวมถึงชาวโรฮิงญา และให้หลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
5. ให้รัฐบาลพม่าตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและพิสูจน์สัญชาติในกระบวนการส่งกลับโดยสมัครใจของผู้อพยพตามแนวชายแดนไทย-พม่าโดยการมีส่วนร่วมจากประชาสังคม

เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP)

ผู้ประสานงาน ศิวังศ์ สุขทวี email: crspthailand@gmail.com

Tel no: 66-81-4339125

เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons - CRSP) เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ องค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศ นักวิชาการ และนักกฎหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ลี้ภัยในเมือง และคนไร้รัฐ โดยดำเนินการใน 2 มิติคือการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย และกฎหมายของรัฐที่จะให้การดูแล และคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย และมีมิติที่สามคือการสร้างความตระหนักให้กับสาธารณะชน อันจะนำไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ลี้ภัย และคนไร้รัฐ ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย เสรีภาพจากการถูกกักกันโดยไม่มีกำหนด เสรีภาพจากการไม่ถูกผลักดันสู่อันตราย สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกาได้รับบริการด้านการศึกษา สิทธิของเหยื่อจากการค้ามนุษย์ สิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ และสิทธิในการทำงาน